



บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาดี สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564

วันที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาดี

ผู้มาประชุม 12 คน

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	เบอร์โทรศัพท์
1	นายอำนาจ สุวรรณสนธิ์	สมาชิกสภา เขต 2	อำนาจ สุวรรณสนธิ์	095-6633976
2	นายศานติสุข แขนาง	สมาชิกสภา เขต 1	ศานติสุข แขนาง	080-7548025
3	นางลำดวน อินทอง	สมาชิกสภา เขต 1	ลำดวน อินทอง	083-3170481
4	นางรจนา สิงห์โต	สมาชิกสภา เขต 1	รจนา สิงห์โต	082-1268714
5	นางบัวรัก กุลเสนา	สมาชิกสภา เขต 1	บัวรัก กุลเสนา	092-4610885
6	นางสายฝน ดวงตราศิลป์	สมาชิกสภา เขต 1	สายฝน ดวงตราศิลป์	086-0723252
7	นายศุภชัย แก้วเส่นหา	สมาชิกสภา เขต 1	ศุภชัย แก้วเส่นหา	083-9952114
8	นายสิทธิชัย พรรคพิง	สมาชิกสภา เขต 2	สิทธิชัย พรรคพิง	094-0908461
9	นายดวงจันทร์ แสนสวาท	สมาชิกสภา เขต 2	ดวงจันทร์ แสนสวาท	092-5757177
10	นายวิรัตน์ สอนประเทศ	สมาชิกสภา เขต 2	วิรัตน์ สอนประเทศ	080-7450841
11	นางฉวีวรรณ มะโรงมีด	สมาชิกสภา เขต 2	ฉวีวรรณ มะโรงมีด	083-0850624
12	นายเดชชัยยา ประกอบแสง	สมาชิกสภา เขต 2	เดชชัยยา ประกอบแสง	086-4365125

ผู้ไม่มาประชุม จำนวน - คน

ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 13 คน

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	เบอร์โทรศัพท์
1	นายฤชัย สาจันทร์	นายกเทศมนตรี	ฤชัย สาจันทร์	085-7527003
2	นายกิตติพิพัฒน์ สิมมา	เลขานุการนายกเทศมนตรี	กิตติพิพัฒน์ สิมมา	080-5542178
3	นายบุญเวิน จำวิเศษ	รองนายกเทศมนตรี	บุญเวิน จำวิเศษ	087-2304244
4	นายสมพร ทุมวรรณ	รองนายกเทศมนตรี	สมพร ทุมวรรณ	086-4675411
5	นายอุดม ศิริทองสุข	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	อุดม ศิริทองสุข	084-2883469
6	นายเด่น วรระลีย์	ปลัดเทศบาล	เด่น วรระลีย์	082-1491343
7	นางสาวกัลยา สุวรรณพงศ์	ผอ.กองการศึกษา	กัลยา สุวรรณพงศ์	088-5505701
8	นายธารแสงทอง อำเคน	หัวหน้าสำนักปลัด	ธารแสงทอง อำเคน	081-6706788
9	นางฉันทรร ภูมิสีคิ้ว	รท.ผอ.กองคลัง	ฉันทรร ภูมิสีคิ้ว	084-2808820
10	นางสาวพรทิพย์ จันดาแพง	นักวิเคราะห์นโยบายฯ	พรทิพย์ จันดาแพง	062-9121498
11	นางสาวดาริกา แดงนา	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ	ดาริกา แดงนา	062-4469098
12	นางสาวภัทรภรณ์ สอนคำมี	นักวิชาการสาธารณสุขฯ	ภัทรภรณ์ สอนคำมี	081-0495957
13	นางสาวดวงจิตรี เพชรชาติ	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ	ดวงจิตรี เพชรชาติ	081-7088327

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

นางลำดวน อินทอง  
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

- ตรวจสอบองค์ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาดีมาครบแล้ว นางลำดวน อินทอง เลขานุการสภาเทศบาลตำบลนาดี ให้สัญญาณเรียกเข้าห้องประชุม ได้กล่าวต้อนรับและกล่าวเชิญ นายอำนาจ สุวรรณสนธิ ประธานสภาเทศบาลตำบลนาดี จุดธูปเทียนหน้าโต๊ะหมู่บูชา บูชาพระรัตนตรัย และเปิดประชุม

นายอำนาจ สุวรรณสนธิ  
ประธานสภาเทศบาลฯ

- สวัสดิ์ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาดีทุกท่าน ท่านคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่งบประมาณ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เมื่อสมาชิกฯ ครบองค์ประชุม ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลนาดี สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2564 ครับ

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายอำนาจ สุวรรณสนธิ  
ประธานสภาเทศบาลฯ

- ขณะนี้สถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา(โควิด19) ยังอยู่พื้นที่เราขอให้ทุกท่านระมัดระวังความปลอดภัยของตนเองด้วยนะครับ มีท่านใดจะแจ้งให้สภาทราบเรื่องใดอีกหรือไม่ครับ ถ้ามีเชิญเลยครับ

นายสมพร ทูมวรรณ  
รองนายกเทศมนตรี

- เรื่องที่ 1 ความคืบหน้าการขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี 2565 เศรษฐกิจฐานราก มีโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 4 โครงการ ลักษณะมีโคม มีท่อน้ำ ปรับแต่งพื้นที่และอื่นๆ ตอนนี้เทศบาลได้ทำหนังสือส่งอำเภอและจังหวัดเรียบร้อยแล้ว จุดที่จะปรับปรุงได้แก่

- 1) สระหนองหัน หมู่ที่ 11 บ้านนาดีสอง
- 2) สระหนองแต้ หมู่ที่ 4 บ้านโนนสำราญ
- 3) สระหนองค้อ หมู่ที่ 3 บ้านเขินจุดหลังรพ.สต.
- 4) สระหนองหว่า หมู่ที่ 5 บ้านวิจิตรพัฒนา

และมีโครงการฝายน้ำล้นอีก 2 จุด ได้แก่

1) โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ท 4 - 01 แบบ มข.2527 (ห้วยทานตอนบน) หมู่ที่ 8 บ้านค่ายสว่างพัฒนา เดิมมี ปร.4 ปร.5 อยู่แล้วในงบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 8 แสนกว่าบาท งบประมาณมีเพียงพอที่จะจ่ายเงินสะสม แต่ดำเนินการก่อสร้างไม่ได้เนื่องจากอยู่ในช่วงหน้าฝนฝนตกมาพอดี โครงการนี้เลยตกไป ทางกองช่างเลยนำโครงการนี้มาเสนอขอรับงบประมาณใหม่

2) โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ท 4 - 01 แบบ มข.2527 (ห้วยทานตอนล่าง) หมู่ที่ 6 บ้านค่ายสว่างพัฒนา



- เรื่องที่ 2 การแก้ปัญหาความเดือดร้อนพี่น้องประชาชน หมู่ที่ 8 ลำห้วยทาน  
ตอนล่าง จุดคุณพ่อสุนัน ช่วยแสง ผู้ใหญ่บ้านได้แจ้งปัญหาเข้ามาแล้วตอนนี้คณะ  
ผู้บริหารกับกำนันช่างได้รับเรื่องแล้ว ซึ่งได้ลงพื้นที่สำรวจและประมาณการแล้วอยู่  
ระหว่างดำเนินการครับ

นายอำนาจ สุวรรณสนธิ  
ประธานสภาเทศบาลฯ

- ขอแจ้งอีกหนึ่งเรื่องถนนเส้นทางบ้านเขิน-โนนสำราญถนนบางจุดชำรุด ที่แจ้งว่า  
ผู้รับจ้างจะมาซ่อมแซมให้มัน ขณะนี้ผู้รับจ้างยังไม่ได้เข้ามาจนครบจึงแจ้งให้ผู้  
เกี่ยวข้องได้รับทราบเพื่อประสานไปยังผู้รับจ้างอีกครั้ง มีท่านใดจะแจ้งให้ทราบอีก  
หรือไม่ครับ ถ้าไม่มีจะขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 2

ที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

นายอำนาจ สุวรรณสนธิ  
ประธานสภาเทศบาลฯ

- ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว การประชุมสภา  
เทศบาลตำบลนาดี สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อ  
วันที่ 29 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา นั้น เลขานุการสภา ได้แจ้งว่าเนื่องจากปัจจุบันมี  
เรื่องเร่งด่วนเกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระบาด  
ในพื้นที่ตำบลนาดีของเราทุกส่วนต้องช่วยกันลงพื้นที่ดูแลพี่น้องประชาชน ทำให้  
รายงานการประชุมครั้งที่แล้วนั้นยังไม่เสร็จสมบูรณ์จึงขอยกไปพิจารณาในการ  
ประชุมครั้งถัดไป มีท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่หากไม่มีขอมติที่ประชุมและขอ  
ผ่านไประเบียบวาระที่ 3 ต่อเลยนะครับ

ที่ประชุม

- มีมติเลื่อนการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาดี สมัยประชุม  
สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 ยกไป  
พิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ 11 เสียง (ประธานสภางด  
ออกเสียง)

ระเบียบวาระที่ 3

กระทู้ถาม

นายอำนาจ สุวรรณสนธิ  
ประธานสภาเทศบาลฯ

3.1 กระทู้ถาม เรื่อง ติดตามปัญหาความจำเป็นเร่งด่วนที่เคยเสนอไว้แล้ว 6 จุด  
เชิญนายศานติสุข แชนาง รองประธานสภาเทศบาลตำบลนาดี ซึ่งเป็นสมาชิกสภา  
เทศบาลฯ เขตที่ 1 ผู้เสนอกระทู้ถามได้ซักถามต่อผู้บริหารครับ

นายศานติสุข แขนาง  
รองประธานสภาเทศบาลฯ

- เรียนท่านประธานฯที่เคารพข้าพเจ้านายศานติสุข แขนาง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 ขอตั้งกระทู้ถาม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาดี เรื่อง ติดตามปัญหาความจำเป็นเร่งด่วนที่เคยเสนอไปแล้ว ดังต่อไปนี้
1. แก้ไขฝายน้ำล้นหมู่ที่ 1 ขอนี้ท่านรองนายกฯได้ตอบผมมาแล้วผมไม่ติดใจคิดว่า จะได้รับการแก้ไขในเร็ววัน
  2. ถนนเส้นศาลาหมู่ที่ 11 กระทบเข้าใจว่าทางคณะผู้บริหารทำเป็นลักษณะ ถนนเพื่อการเกษตรแต่จุดนี้ควรลงหินด้วยนะครับเพราะหน้าฝนถนนจะเละ เหมือนเดิม
  3. ถนนเส้นทางอุปการะคูปากทางเข้า บ้านนางรอง หมู่ที่ 11 ตรงหัวมุมเทศบาล ปากทาง เส้นนี้มีการลงหินอยู่แต่ควรลงท่อด้วยตามที่ท่านผู้ใหญ่บ้านแจ้งปัญหา ความเร่งด่วนเข้ามาในปีนั้น ขอนี้ช่างได้แจ้งให้ผมทราบแล้วว่าได้ทำประมาณการ เรียบร้อยแล้วอยู่ในขั้นตอนรอผู้รับจ้าง ผมเข้าใจว่าจุดนั้นท่อเก่าก็มีแต่เคยมีรถไปติด หล่มตรงนั้นในหน้าฝนเลยมีการถมดินตรงนั้นไป
  4. ถนนเส้นไปนาพ่อนุจันทร์ ตะวัน ช่างภูผาดวง หมู่ที่ 8 จุดนี้กระทบเคย ติดตามสอบถามเข้ามาประมาณ 2 ครั้งแล้ว ทางกองช่างก็ได้แจ้งว่าได้ทำประมาณ การเรียบร้อยแล้วอยู่ในขั้นตอนรอผู้รับจ้าง แต่ตอนนี้ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆจึง นำเข้ามาสอบถามอีกครั้ง จุดนี้ควรมีการยกท่อลงดินยกระดับถนนขึ้นมาให้เห็นือ จากขอบไร่อ้อย เพราะเป็นถนนตกท้องช้าง
  5. ถนนกลางบ้านหมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 6 เป็นหลุมเป็นบ่อ ตรงนี้ได้รับการแก้ไข เหมือนเดิมคือการลงยางมะตอยเป็นจุดๆที่เป็นหลุมเป็นบ่อกลางหมู่บ้าน ก็เป็นเรื่อง ตีครับขอนี้ผมไม่ติดใจอะไร แต่การแก้ไขลักษณะนี้คงอยู่ได้ไม่นาน คงมีการแก้ไขอีก เรื่อยๆ ถ้ามีครั้งต่อไปขอเสนอฝ่ายบริหารเป็นงานรื้อเลยนะครับ
  6. แก้ไขท่อน้ำทิ้งลงนา นายวัฒน์ หมู่ที่ 1 จุดนี้คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาได้ ลงพื้นที่ไปดูแล้วตามที่ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ได้แจ้งปัญหาความเดือดร้อนเข้ามาทำ ประชาคมเข้ามาพร้อมถูกต้องทุกอย่าง ช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงหน้าฝนก็อยากให้เข้าไป ดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อนี้ด้วยครับ ขอนี้อาจใช้งบประมาณเยอะก็อยากให้ พิจารณาในปี 2565 นี้ให้ด้วยครับ
- ทั้ง 6 จุด บางจุดได้รับการแก้ไขไปแล้ว จุดที่เหลือจะได้รับการแก้ไข ซ่อมแซม เมื่อใดขอทราบด้วยครับเพราะใกล้จะถึงฤดูฝนแล้วขอให้ท่านผู้บริหารตอบกระทู้ผม ด้วยครับท่านประธาน ขอขอบคุณครับ

นายอำนาจ สุวรรณสนธิ์  
ประธานสภาเทศบาลฯ

- เชิญท่านนายกฯ ครับ



นายฤชาชัย สาจันทร์  
นายกเทศมนตรีตำบลนาดี

- เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ตามที่ได้เสนอกระทู้ถามเข้ามา กระผมขอตอบเป็นบางข้อนะครับ ที่เหลือจะขอให้ท่านรองนายกฯ นายสมพร ทุมวรรณ เป็นผู้ชี้แจงต่อ

กระผมขอตอบข้อที่ 5 เรื่องถนนเป็นหลุมเป็นบ่อคณะผู้บริหารไม่ได้นั่งนอนใจได้ประสานงานไปทุกหน่วยงาน ตัวอย่างเช่นถนนที่ระยะทาง 3 กิโลเมตร กระผมได้มอบหมายรองนายกฯ เลขาฯ ที่ปรึกษาฯ เป็นผู้นำปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าวไปประสานงานด้วยตนเองกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู (อบจ.) ส่งเรื่องให้กับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู อีกทั้งยังได้ประสานไปที่ทางหลวงชนบทฯ เรื่องความเดือดร้อนของหมู่ที่ 8 นั้น กระผมติดตามตลอดเป็นปัญหาที่แก้ไขแล้วบางส่วน ตัวอย่างเช่นโครงการที่ได้มา 3 กิโลเมตร งบประมาณประมาณเก้าล้านบาทนั้นจุดสิ้นสุดก็ยังไม่ถึงหมู่ที่ 8 เนื่องจากทางช่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการประมาณการไปก่อนแล้วไม่ถึงโดยใช้หินคลุกมาลงก่อนแต่เกิดปัญหาฝุ่นละอองทางเทศบาลได้ทำการฉีดน้ำเพื่อระงับฝุ่นละอองเบื้องต้น ต่อมาได้ซื้อยางมะตอยแบบถุง จำนวน 1,000 ถุง นำมาดำเนินการแก้ปัญหาเบื้องต้น และในการนี้เทศบาลได้จัดซื้อน้ำยางมาเทก่อนลงยางมะตอยเพื่อให้ความคงทน

และขอแจ้งทุกท่านในที่นี้ว่าพรุ่งนี้เวลา 09.00 น. หากท่านใดไม่ติดภารกิจก็ขอเชิญร่วมทำกิจกรรมร่วมกันในการลงยางมะตอยเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อน ถนนเส้นนี้เป็นของ อบจ. เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาได้รับการประสานจากท่านประธานสภาฯ หรือท่านสมยศ ท่านแจ้งว่าให้นำวาระการประชุมของหมู่บ้าน/ชุมชนนาดี ซึ่งรองนายกฯ ได้ประสานเรื่องนี้ไปยังท้องที่พร้อมจัดส่งเอกสารเรียบร้อยแล้ว โดยระยะทางที่ส่งไปมีความยาว 2,650 เมตร งบประมาณประมาณ 9,000,000 บาท ส่วนทางเส้นไปอำเภอสุวรรณคูหา หรือเส้นนาดี-โนนสำราญ ระยะทาง 22,600 เมตร ระหว่างเทศบาลตำบลนาดีไปโนนสำราญ คณะผู้บริหารกำลังติดตามเรื่องนี้อยู่ไม่ใช่ไม่ใส่ใจดูแลนะครับ เนื่องจากเรื่องที่ส่งเข้าไปส่วนงานที่รับผิดชอบนั้นมีจำนวนมากก็ต้องเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง อาจไม่ได้รวดเร็วทันใจต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับ บางครั้งต้องรอนาน บางครั้งโครงการที่ขอไปก็อาจไม่ได้ เรื่องการสัญจรไปมากระผมลงพื้นที่ตลอดจึงเห็นปัญหาในการสัญจรไปมาและรายละเอียดต่างๆตลอด ทางคณะผู้บริหารไม่ได้นั่งนอนใจในปัญหาต่างๆ

สำหรับรายละเอียดในกระทู้ถามข้อต่างๆ ขอให้ นายสมพร ทุมวรรณ รองนายกเทศมนตรีได้ตอบต่อไปครับ

นายสมพร ทุมวรรณ  
รองนายกเทศมนตรี

- เรียนท่านประธานฯที่เคารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ข้าพเจ้านายสมพร ทุมวรรณ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 ขอตอบกระทู้ ดังนี้

ข้อที่ 1 ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาท่านผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนที่ได้เขียนปัญหาความเดือดร้อนเข้ามาให้ทางเทศบาลได้เข้าไปแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับ กรณีฝายน้ำล้นหมู่ที่ 1 ทางคณะผู้บริหารได้รับหนังสือแล้วก็ไม่ได้มีงานอะไรในช่วงเวลาที่ท่านผู้นำชุมชนยื่นคำร้องเข้ามาเป็นช่วงฤดูฝนทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะพื้นที่ที่ต้องลงไปแก้ไขนั้นทางเล็กแคบลงไปลำบาก ขณะนี้คณะผู้บริหารและกองช่างได้ลงพื้นที่ที่ถูกรอบแล้วอยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานเรื่องเอกสาร คาดว่าจุดนี้จะได้รับการแก้ไขภายในหน้าแล้งนี้

ข้อที่ 2 ถนนเส้นศาลาหมู่ที่ 11 หน้าบ้านนายอ้วน แดงนา เป็นหลุมมาหลายปีแล้วในเบื้องต้นเทศบาลได้เข้าไปเกรดเกลี่ยแล้วนะครับ และช่วงนี้อยู่ในช่วงฤดูแล้งเทศบาลกำลังรอรถตัดหน้าขุดหลังจากทำการจัดซื้อได้ในช่วงนี้ก็คาดว่าจะสามารถเข้าแก้ไขปัญหาก็ก่อนฤดูฝนที่จะถึง

ข้อที่ 3 ถนนเส้นภูประดู่ ปากทางเข้าบ้านนางรองคาดว่าคงจะเป็นช่วงต้นยุคาลิปัตต์สันใหญ่เพราะช่วงนั้นเป็นที่ลุ่ม จุดนี้ได้เกรดเกลี่ยในเบื้องต้นไปเรียบร้อยแล้ว ในส่วนเดิมจะเป็นท่ออยู่แล้ว เช่นกันครับหากรถตัดหน้าขุดหลังเราได้มาก็จะดำเนินการ หากเรามีรถเราก็จะแก้ไขปัญหามากยิ่งขึ้น

ข้อที่ 4 ถนนไปนาพ้อหนูจันทร์ ตะวัน ผาด้วง หมู่ที่ 8 คาดว่าเป็นที่ลุ่มตรงต้นมะเดื่อใหญ่ จุดนี้ในเบื้องต้นเทศบาลได้เกรดเกลี่ยแล้ว หลังจากนั้นหากได้รับรถตัดหน้าขุดหลังแล้วมีคนขับรถแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้มาก

ข้อที่ 5 ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อเส้นหมู่ที่ 8-หมู่ที่ 6 จุดนี้ท่านนายกได้ตอบคำถามไปแล้วนะครับ ทางคณะผู้บริหารก็ไม่ได้มีงานอะไรในปัญหานี้เป็นเรื่องเดือนร้อนจริงๆ โดยเฉพาะทางเขต 1 ของเราลักษณะปัญหาสภาพของถนนเป็นลักษณะนี้เยอะกว่าในเขตที่ 2 เพราะเขตที่ 2 ที่มีถนนของกรมทางหลวงก็จะมีความสะดวกสบายยิ่งขึ้น การพัฒนาในเขตเทศบาลของเราก็เป็นการพัฒนาในภาพรวมทั้งตำบล ในข้อที่ 5 นี้เป็นถนนในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู(อบจ.) เทศบาลตำบลนาดีจะดำเนินการทำอะไรต้องขออนุญาตให้ถูกต้องเสียก่อน เทศบาลเราทำได้เพียงแค่แก้ไขในเบื้องต้นเท่านั้น หลังจากทราบว่ามีงบประมาณประมาณเก้าล้านแปดแสนบาทแต่ช่วงของอบจ.ได้จัดทำเป็นช่วงเดียวจบได้ถึงบ้านนางด้อยตรงบึงน้ำมันประมาณ 3 กิโลเมตร แต่จุดที่เกิดความเดือดร้อนหนักอีกจุดคือทางเข้าบ้านค่ายสว่าง หมู่ที่ 6 บ้านค่ายสว่างพัฒนา หมู่ที่ 8 และเส้นทางเทศบาลตำบลนาดีทางไปอำเภอสุวรรณคูหา หลังจากที่เราทราบว่ามีงบประมาณดำเนินการมาไม่ถึงจุดที่เดือดร้อนนี้ท่านนายกก็รีบทำการประสานไปยังอบจ. และประสานผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้าน เพื่อนำข้อมูลปัญหาความเดือดร้อนในรูปแบบระเบียบวาระรายงานการประชุมของหมู่บ้านในการนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านที่ให้ความร่วมมือ



ข้อที่ 6 แก้ปัญหาน้ำทิ้งหน้าบ้านนายวัฒน์มีปัญหามานานแล้ว มีอุปสรรคหลายอย่าง รางระบายน้ำเดิมเป็นของหมู่ที่ 1 ต้องดูให้ละเอียดสักนิดเพราะฝั่งทางใต้เป็นที่ลุ่มมีบ้านพี่น้องเรา 4-5 หลัง คลองเป็นคลองที่มีขนาดเล็กปัจจุบันอุดตันด้วย ต้องแก้ไขปัญหาการรับน้ำ กระทบได้ประสานงานไปยังผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ท่านก็ไม่ชัดเจนอะไรแต่ต้องแก้ไขปรับปรุงระบบรางระบายน้ำก่อน เพราะหากน้ำจากฝายทะเลลักเข้ามาจะเกิดปัญหาน้ำทะเลลักเข้าในชุมชนประชาชนได้รับผลกระทบใครจะรับผิดชอบ ยังติดอยู่ที่ปัญหานี้ ตอนนี้ออกข้างได้ออกไปประมาณการแล้วคือต้องทำรางใหม่ยกระดับรางขึ้น ถ้ายกระดับรางขึ้นจะเป็นผลกระทบกับบ้านนายวัฒน์และพี่น้องทางเข้าบ้านที่มีพื้นที่ลุ่มต่ำอยู่แล้ว ปัญหานี้เป็นปัญหาความต้องการของหมู่ที่ 11 แต่หมู่ที่ 1 เป็นพื้นที่รับน้ำ ปัญหาเหล่านี้ทำความเข้าใจกับสมาชิกสภาทุกท่านก่อน และขอขอบคุณสมาชิกสภาที่ได้เสนอกระทู้เข้ามาสอบถามทั้ง 6 เรื่องนะครับ

นายบุญเวิน จำพิเศษ  
รองนายกเทศมนตรี

- เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ขออนุญาตเสริมท่านนายกฯ และท่านรองนายกฯ สำหรับกระทู้ถาม ข้อที่ 5 เรื่องถนนกลางบ้านหมู่ที่ 8 หมู่ที่ 6 กระทบจำได้ วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2564 เป็นตัวแทนท่านนายกฯ ยื่นหนังสือต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู(อบจ.) ซึ่งเป็นที่มาของโครงการแก้ไขปัญหาน้ำในบ้านวิจิตร และกระทบได้สอบถามว่าถนนที่รับผิดชอบของอบจ. ที่มีหลายเส้นทางนั้นสามารถถ่ายโอนให้กับทางหลวงชนบทหรือทางหลวงแผ่นดินได้หรือไม่ ก็ได้รับคำตอบว่ายังไม่ได้ ยังไม่มีการถ่ายโอนนะครับ จึงนำเรียนให้สภาสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านทราบ ส่วนประเด็นที่ท่านรองสมพรได้กล่าวว่าคุณที่ชำระส่วนมากนั้นอยู่ในเขตที่ 1 มากกว่า ขอนำเรียนว่าเขตที่ 2 นั้นยังเอื้อมีถนนของทางหลวงชนบทผ่านก็เป็นอันสงฆ์ที่ทางหลวงชนบทได้ดูแลครับ

- เรื่องรางระบายน้ำจุดที่ผ่านหน้าบ้านท่านประธานลงไปทางป่าอ้อยก็ได้นำเรียนในเบื้องต้นแล้ว

- ได้สอบถามไปยังทางหลวงชนบทขอขยายเขตไฟโคมเหลืองให้ตำบลนาดีของเรา เป็นของทางหลวงชนบทเส้นภูหลวง จำนวน 168 ต้น เชื่อมบ้านดงสวรรค์บ้านโคก และ ในการนี้ยังได้สอบถามขอป้ายทางเข้าออกบ้านวิจิตร ซึ่งได้รับคำตอบว่าให้ทางหน่วยงานของเราไปสอบถามที่บ้านบนศรีวิไลที่มีแขวงทางอยู่ตรงนั้น

ในเรื่องปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ คณะผู้บริหารไม่ได้นิ่งนอนใจในการดูแลนะครับ เราดูแลในระดับตำบลถึงอย่างไรก็เป็นการนำปัญหาความเดือดร้อน มาแก้ปัญหาเป็นหลักอยู่แล้ว

นายศานติสุข แชนาง  
รองประธานสภาเทศบาลฯ

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สำหรับการตอบคำถามในข้อที่ 6 ยังไม่ชัดเจนในเรื่องระยะเวลาที่จะสามารถทำได้ครับ กระผมขอเสนอปิดปากท่อทางไปนายนาวัด เพราะฤดูฝนที่จะเข้ามาหากไม่มีการแก้ไขปัญหาผลเสียจะตกไปอยู่ที่จุดนั้นโดยตรงผลที่ตามมาอาจมีการร้องเรียนหรือไม่อย่างไรก็ไม่ทราบได้ เพราะเขามีปัญหาความเดือดร้อนที่จะเกิดจากเทศบาลของเรา

นายสมพร ทุมวรรณ  
รองนายกเทศมนตรี

- สำหรับคำถามข้อที่ 6 กระผมขอเสนอว่าพวกเราทุกท่านในที่แห่งนี้อาจหาเวลาว่างสักวันลงพื้นที่ไปพบท่านผู้ใหญ่บ้านทั้ง หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 11 นำเรื่องนี้ไปสอบถามข้อดีข้อเสียต่างๆ ในรูปแบบการประชาคมได้เลยครับ แล้วคณะผู้บริหารจะนำปัญหานี้ไปแก้ไขต่อไป

นายฤชัย สาจันทร์  
นายกเทศมนตรีตำบลนาดี

- ขอทำความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาคือความเดือดร้อนจุดนี้นะครับ กระผมได้ลงไปดูพื้นที่แล้วร่วมกับฝ่ายปกครองซึ่งการแก้ไขปัญหานี้ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากเพื่อแก้ไขปัญหาระบบ การแก้ไขไม่ควรแก้ไขแล้วยังมีปัญห่อื่นตามมามากกว่าเดิม หากจะแก้ไขในจุดนี้ควรเป็นรูปธรรมผ่านขั้นตอนการประชาคมครับ

นายอำนาจ สุวรรณสนธิ  
ประธานสภาเทศบาลฯ

### 3.2 กระทู้ถาม เรื่อง การใช้ห้องทำงานกิจการสภา

เชิญนายนายศุภชัย แก้วเสนาหา สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 ผู้เสนอกระทู้ถามได้ซักถามต่อผู้บริหารครับ

นายศุภชัย แก้วเสนาหา  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

- เรียนท่านประธานฯที่เคารพข้าพเจ้านายนายศุภชัย แก้วเสนาหา สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 ขอตั้งกระทู้ถาม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาดี เรื่อง การใช้ห้องทำงานกิจการสภา

ตามที่สำนักปลัดเทศบาลขอใช้ห้องกิจการสภาชั่วคราวในการใช้ปฏิบัติหน้าที่ของงานพัฒนาชุมชนนั้น บัดนี้การปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาล (อาคาร 1) ได้เสร็จสิ้นเป็นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงอยากสอบถามมายังท่านคณะผู้บริหารว่าจะส่งมอบพื้นที่คืนให้กับทางสมาชิกสภาเมื่อใดครับ (โต๊ะ เก้าอี้ทำงานและโต๊ะประชุมต้องอยู่ในสภาพเดิมพร้อมอุปกรณ์ที่ใช้งานได้ตามเดิม) เนื่องจากสมาชิกสภาต้องใช้ห้องทำงานในการปฏิบัติหน้าที่และทำการประชุมหารือเรื่องต่างๆ ขอขอบคุณครับ

โต๊ะทำงานควรต้องมี 3 ตัว และชุดโต๊ะประชุม เมื่อเข้ากระผมได้เข้าไปดูแล้วในห้องเหลือเก้าอี้แค่ 5 ตัว เก้าอี้ในชุดประชุมขาดอยู่ 10 ตัว แต่ก็พอทราบมาว่ามีเจ้าหน้าที่ยืมใช้โต๊ะทำงาน 1 ตัว ตรงนี้กระผมไม่ติดใจหากเจ้าหน้าที่ได้จัดซื้อใหม่แล้วก็ให้นำมาคืนหรือจะซื้อใหม่ทดแทนก็ได้ แต่ชุดประชุมขอให้โต๊ะและจัดเก้าอี้ให้



ครบด้วย ตอนนี้โต๊ะทำงานเหลือเพียง 1 ตัว ก็ยังพอใช้งานได้ หากจัดซื้อใหม่แล้ว  
รบกวนนำไปทดแทนด้วยนะครับ และขอแจ้งเพิ่มในห้องมีไฟส่องสว่าง 6 หลอดที่ไม่  
ติด และพัดลมชำรุด 1 ตัว

นายอำนาจ สุวรรณสนธิ  
ประธานสภาเทศบาลฯ  
นายฤชัย สาจันทร์  
นายกเทศมนตรีตำบลนาดี

- เชิญท่านนายกฯ ครับ

- เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาดี ข้าพเจ้านายฤชัย  
สาจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลนาดี ขอชี้แจงต่อสภาเทศบาลตำบลนาดีกรณีห้อง  
ทำงานกิจการสภา เนื่องจากเทศบาลมีเอกสารที่ค่อนข้างเยอะขอเวลาสักระยะเวลาใน  
การจัดเก็บ ส่วนจุดที่บกพร่องจุดใดไม่ว่าเรื่องโต๊ะทำงานหรือสิ่งต่างๆ หากพร้อมให้  
ใช้บริการเมื่อใดจะแจ้งให้ท่านประธานสภาฯทราบทันที ในเทศบาลอาจมีเรื่องต้อง  
ปรับปรุงหลายๆอย่าง

นายอำนาจ สุวรรณสนธิ  
ประธานสภาเทศบาลฯ

- กระทบขอเสริมเรื่องห้องกิจการสภา เนื่องจากมีพนักงานย้ายมาใหม่ทำให้เกิดการ  
แออัดในสำนักงาน ช่วงที่เราก่อสร้างต่อเติมอาคารด้านหน้าก็ให้ใช้ห้องกิจการสภาไป  
ก่อน เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วก็ให้คืนพื้นที่เพื่อใช้เป็นห้องทำงานและประชุม  
ประจำเดือนต่อไป

#### ระเบียบวาระที่ 4

นายอำนาจ สุวรรณสนธิ  
ประธานสภาเทศบาลฯ

#### เรื่องที่เสนอใหม่เพื่อทราบ

4.1 เรื่อง รายงานสถานะการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
เชิญท่านนายกฯครับ

นายฤชัย สาจันทร์  
นายกเทศมนตรีตำบลนาดี  
นายอำนาจ สุวรรณสนธิ  
ประธานสภาเทศบาลฯ

- ขออนุญาตท่านประธานให้เจ้าหน้าที่กองคลังเป็นชี้แจงครับ

- เชิญหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลังครับ

นางธันยธร ภูมิสีคิ้ว  
หัวหน้าฝ่ายการเงิน  
รักษาราชการแทนผอ.กองคลัง

- ทุกท่านคงจะได้รับบันทึกสถานะการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
เรียบร้อยแล้วนะคะ งบแสดงสถานะฯในปีนี้จะเป็นการจัดทำงบการเงินรวมของศูนย์  
พัฒนาเด็กเล็กเข้าไปด้วยตัวเลขอาจสูงกว่าที่ผ่านมานะคะ โดยมีรายละเอียดดังนี้คะ  
รายได้ของเทศบาลตำบลนาดี ทั้งสิ้น 76,279,943.90 บาท ประกอบด้วย  
รายได้จัดเก็บเอง 1,048,498.08 บาท  
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ 25,487,653.72 บาท  
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ 49,738,622.77 บาท

รายได้กิจการเฉพาะและหน่วยงานภายใต้สังกัด(ศพด.) 5,189.33 บาท  
ค่าใช้จ่ายของเทศบาลตำบลนาดี ทั้งสิ้น 49,813,413.88 บาท ประกอบด้วย  
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 17,709,145 บาท  
เงินสมทบบำเหน็จบำนาญ 306,977 บาท  
ค่าตอบแทนต่างๆ 899,325.50 บาท  
ค่าใช้สอย 2,690,067.79 บาท  
ค่าวัสดุ 2,246,845.50 บาท  
ค่าสาธารณูปโภค 431,564.52 บาท  
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายทรัพย์สิน 3,927,455.27 บาท  
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและการบริจาค 21,212,912.14 บาท  
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 389,121.16 บาท

สรุปรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายที่ 26,466,550.02 บาท ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็น  
ข้อมูลที่นำไปคำนวณเงินสะสม



ประกาศเทศบาลตำบลนาดี  
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม  
ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ  
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๘ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคั้งจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรอง  
เงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และ กันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด  
ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบภายหลังรายงานให้ผู้ราชการจังหวัดทราบในเดือน  
เมษายน และเดือนตุลาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ได้จัดทำรายงานเงินสะสม  
และเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๔ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศ  
ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

  
(นายฤชัย สาจันทร์)  
นายกเทศมนตรีตำบลนาดี





นายอำนาจ สุวรรณสนธิ  
ประธานสภาเทศบาลฯ

4.2 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี  
ตำบลนาดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เชิญท่านนายกฯครับ

นายฤชาชัย สาจันทร์  
นายกเทศมนตรีตำบลนาดี

- รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้  
ต่อสภาเทศบาลตำบลนาดี

ตามที่ข้าพเจ้า นายฤชาชัย สาจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลนาดี ได้แถลงนโยบาย  
การบริหารราชการของเทศบาลตำบลนาดี ต่อสภาเทศบาลตำบลนาดี เมื่อวันที่ 4  
มิถุนายน 2564 ซึ่งได้กำหนดนโยบายการพัฒนาไว้ 4 ด้าน ได้แก่ 1. นโยบายด้าน  
การพัฒนาคน 2. นโยบายด้านการพัฒนางาน 3. นโยบายด้านการพัฒนาท้องถิ่น 4.  
นโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยและการบรรเทาสาธารณภัย

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามความในมาตรา 48 ทศ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 ให้นายกเทศมนตรีจัดทำ  
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี  
ข้าพเจ้า นายฤชาชัย สาจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลนาดี ได้รวบรวมข้อมูลรายงาน  
แสดงผลการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอ  
รายงานฯ ดังนี้

ตาราง 1 สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564	
ตั้งงบประมาณรายรับและรายจ่ายไว้	64,000,000.00 บาท
รายจ่ายจริงตามงบประมาณ	53,244,015.19 บาท
งบประมาณที่เหลือจากประมาณการรายจ่าย	905,500.00 บาท
รายรับจริงตามงบประมาณ	64,841,657.07 บาท
รายรับเกินประมาณการ	841,657.07 บาท

ตาราง2 สรุปโครงการตามเทศบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2564ได้ดำเนินการตามตามนโยบายการพัฒนาเทศบาลตำบลนาดี 4 ด้าน	จำนวน โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ใช้
นโยบายที่ 1 ด้านการพัฒนาคน	19	1,119,885
นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนางาน	37	13,314,500
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาท้องถิ่น	70	3,372,844
นโยบายที่ 4 ด้านการรักษาความปลอดภัยและการบรรเทาสาธารณภัย	9	844,829
รวม	135	18,652,058



ตาราง 3 โครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลตำบลนาคี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำแนกตามนโยบายการพัฒนาเทศบาลตำบลนาคี 6 ด้าน	จำนวน โครงการ	งบประมาณ ที่ใช้
นโยบายที่ 1 ด้านการพัฒนาคน	-	-
นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนางาน	6	13,317,500
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาท้องถิ่น	-	-
นโยบายที่ 4 ด้านการรักษาความปลอดภัยและการบรรเทาสาธารณภัย	-	-
รวม	6	7,837,500

นายฤชัย สาจันทร์  
นายกเทศมนตรีตำบลนาคี

- ในฐานะผู้บริหารเทศบาลตำบลนาคี ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ได้สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการบริหารราชการด้วยดีตลอดมา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับการสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการพัฒนาเทศบาลตำบลนาคีเช่นนี้ตลอดไป รายละเอียดโครงการต่างๆ ปรากฏตามเล่มเอกสารที่ได้มอบให้ทุกท่านครับ

นายอำนาจ สุวรรณสนธิ  
ประธานสภาเทศบาลฯ

4.3 เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

นายฤชัย สาจันทร์  
นายกเทศมนตรีตำบลนาคี

- ตามที่ได้แจ้งให้ทราบ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน สิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้นในการนี้ขออนุญาตให้ปลัดเทศบาลดำเนินการรายงานต่อครับ

นายอำนาจ สุวรรณสนธิ  
ประธานสภาเทศบาลฯ

- เชิญท่านปลัดฯครับ

นายเด่น วรระลัย  
ปลัดเทศบาลตำบลนาดี

- เทศบาลตำบลนาดี ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ด้าน

ข้อเสนอจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาดี

1. โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการแล้ว ไม่ควรโอนงบประมาณเพิ่มในภายหลัง เพราะสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาดอันเนื่องมาจากขาดการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณอย่างรอบด้าน ควรมีการตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง

2.โครงการ / กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติแล้ว ควรเร่งรัดดำเนินโครงการ/กิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณนั้นๆ

3. โครงการ/กิจกรรมที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีงบประมาณ ควรมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง โดยเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นสำคัญ

4. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อมด้านพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงินการคลังของท้องถิ่นเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก

5. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของเทศบาลตำบลนาดี ให้มากขึ้น ทั้งก่อนการดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยหาแนวทาง วิธีการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการของเทศบาลตำบลนาดีรวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการดำเนินโครงการให้มากขึ้น

6. ควรมีการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลนาดี และมีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อสามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน เพื่อนำไปสู่แนวทางการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว

7. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาชน ชุมชน ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารมากที่สุด

8. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนดำเนินการโครงการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง

- สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผน

เทศบาลตำบลนาดี ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) และฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ถึง ฉบับที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2564 รวมข้อมูลได้ ดังนี้



ยุทธศาสตร์	2561		2562		2563		2564		2565	
	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่1 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	13	300,000	12	280,000	15	410,000	20	1,604,000	20	850,000
ยุทธศาสตร์ที่2 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเข้มแข็งของชุมชน และการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	17	510,000	21	778,000	26	1,228,500	27	1,328,500	33	2,008,500
ยุทธศาสตร์ที่3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	38	11,712,400	40	6,121,500	91	55,342,500	71	20,942,000	104	31,369,900
ยุทธศาสตร์ที่4 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา	34	1,312,000	45	1,404,000	36	1,540,500	53	1,921,000	72	7,873,000
ยุทธศาสตร์ที่5 ด้านเศรษฐกิจ	7	170,000	8	190,000	13	1,870,000	26	630,000	26	630,000
ยุทธศาสตร์ที่6 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	18	1,240,000	16	1,250,000	20	2,770,000	22	2,510,000	23	2,810,000
<b>รวม</b>	<b>127</b>	<b>15,244,400</b>	<b>142</b>	<b>10,023,500</b>	<b>201</b>	<b>63,161,500</b>	<b>219</b>	<b>28,935,500</b>	<b>278</b>	<b>45,541,400</b>

นายเด่น วรฉลีย์  
ปลัดเทศบาลตำบลนาดี

- ในด้านงบประมาณ ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลนาดี ได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนดำเนินงานแล้ว จำนวน 67 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 60.36 และไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน 44 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 66.67 ทั้งนี้ สำหรับโครงการ/กิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์โรคติดต่อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และปัญหาอื่นๆ

นายอำนาจ สุวรรณสนธิ์  
ประธานสภาเทศบาลฯ

- กระผมเห็นว่าการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้มีการติดตามมานั้นมีความเหมาะสมดีแล้วตามข้อเสนอแนะที่คณะกรรมการติดตามฯ ได้กล่าวมาควรปรับปรุงแก้ไขตามนั้นโดยเฉพาะเรื่องการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน มีท่านใดจะเสนอความเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ หากไม่มีจะถือว่าที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันตามนี้นะครับ  
- 4.4 เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เชิญท่านนายกฯ



นายฤชาชัย สาจันทร์  
นายกเทศมนตรีตำบลนาดี

- ด้วยเทศบาลตำบลนาดี ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น เพื่อควบคุมการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ทราบถึงการดำเนินงานของหน่วยงานราชการหรือองค์กรอื่นที่จะดำเนินการในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาดี และยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลการพัฒนา

ดังนั้น อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลนาดีจึงได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เอกสารตามเล่มที่ได้สำเนาให้ทุกท่านทราบแล้วนะครับ

ระเบียบวาระที่ 5  
นายอำนาจ สุวรรณสนธิ  
ประธานสภาเทศบาลฯ

เรื่องที่เสนอใหม่เพื่อพิจารณา

5.1 ญัตติที่ 32/2564

เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลตำบลนาดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (กองช่าง) จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 9,052,169.26 บาท  
เชิญท่านนายกฯ ครับ

นายฤชาชัย สาจันทร์  
นายกเทศมนตรีตำบลนาดี

เรียน ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาดี

ข้าพเจ้า นายฤชาชัย สาจันทร์ ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลนาดี ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตำบลนาดี เพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเป็นค่าใช้จ่ายในงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งานด้านบริการชุมชนและสังคม และกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน จำนวน 2 โครงการ งบประมาณตั้งไว้ 9,052,169.26 บาท (เก้าล้านห้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยหกสิบเก้าบาทยี่สิบหกสตางค์) ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

**หลักการ**

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หมวด 8 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกำหนด

(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ประเภทตามระเบียบแล้ว

(3) ให้กั้นเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน และกั้นไว้ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น

(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่องหน้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงิน การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว

#### เหตุผล

โครงการ/รายการที่ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเป็นกิจการซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเนื่องจาก

1. ประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรถนนบ้านแสงอรุณ-บ้านค่ายสว่างพัฒนา(สายภูประดู่) ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางเพราะเป็นถนนลูกรัง และในฤดูฝนมีความยากลำบากในการขนส่งสินค้าทางการเกษตรเป็นอย่างมาก การปรับปรุงถนนลูกรังแต่ละปีเป็นเพียงการแก้ไขปัญหเฉพาะหน้าเท่านั้น หากดำเนินการก่อสร้างเป็นถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจะเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ในระยะยาว
2. ถนนรอบบ้านค่ายสว่าง หมู่ที่ 6 เชื่อมบ้านค่ายสว่างพัฒนา หมู่ที่ 8 มีปัญหาเรื่องการระบายน้ำโดยมีพื้นที่ความยาว 58.00 เมตร ที่ยังไม่ได้ทำการก่อสร้างวางระบายน้ำให้สุดสาย หากดำเนินการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ปากลิ้นราง ชั้น 3 พร้อมขยายผิวจราจร คสล. ต่อจากจุดเดิมจนสุดสายจะทำให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ซึ่งกิจการดังกล่าวอยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลนาดีในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในด้านการบริการชุมชนและสังคม และกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน จึงจำเป็นต้องขอใช้จ่ายเงินสะสม โดยมีรายละเอียด ดังนี้



1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ปากลิ้นราง ชั้น 3 พร้อมขยายผิวจราจร คสล. (ถนนรอบบ้านหมู่ที่ 6 เชื่อมหมู่ที่ 8) บ้านค่ายสว่าง หมู่ที่ 6 เป็นเงิน 96,960.57 บาท

รายละเอียด

ปริมาณงานวางท่อระบายน้ำ คสล. ปากลิ้นราง ชั้น 3 ขนาด  $\emptyset$  0.30x1.00 เมตร และบ่อพัก คสล. ขนาด 0.80x0.80 เมตร จำนวน 6 บ่อ ความยาวรวม 58.00 เมตร พร้อมขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ทหนา 0.15 เมตร กว้าง 0.80 เมตร ยาว 53.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 42.56 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบและรายการประมาณราคาของเทศบาลตำบลนาดีกำหนด)

2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (เส้นบ้านแสงอรุณ-บ้านค่ายสว่างพัฒนา(สายภูประดู่) บ้านแสงอรุณ หมู่ที่ 13 เป็นเงิน 8,955,208.69 บาท

รายละเอียด

ปริมาณงานขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร พร้อมไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 2,100.00 เมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

จึงขอเสนอญัตตินี้ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลนาดีใช้จ่ายเงินสะสมตามรายละเอียดที่เสนอโครงการ จำนวน 2 โครงการ งบประมาณตั้งไว้เป็นเงิน 9,052,169.26 บาท (เก้าล้านห้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยหกสิบเก้าบาทยี่สิบหกสตางค์) ข้างต้น

นายอำนาจ สุวรรณสนธิ  
ประธานสภาเทศบาลฯ

- มีท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

นายเดชชัยยา ประกอบแสง  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน กระผมนายเดชชัยยา ประกอบแสง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ขอเรียนสอบถามโครงการนี้แก้ปัญหากรณีหมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 8 จบได้เลยหรือไม่ครับ

นายอำนาจ สุวรรณสนธิ  
ประธานสภาเทศบาลฯ

- มีท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ จะได้ให้ผู้บริหารตอบครั้งเดียวเลย หากไม่มีเชิญท่านนายกฯตอบคำถามของท่านสมาชิกฯครับ

นายศุภชัย แก้วเสนาหา  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

- เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมนายศุภชัย แก้วเสนาหา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เรียนสอบถามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (เส้นบ้านแสงอรุณ-บ้านค่ายสว่างพัฒนา(สายภูประดู่) บ้านแสงอรุณ หมู่ที่ 13 นั้น คือเริ่มจากบ้านแสงอรุณออกมา 2.1 กิโลเมตร กว้าง 6.00 เมตร และไหล่ทางอีก 1 เมตร ตรงนี้อยากสอบถามว่าเบื้องต้น 2.1 กิโลเมตร กับปากทางสามแยกจากเส้นภู ประดู่ไปจากบ้านค่ายสว่างพัฒนาหมู่ที่ 8 หากจำไม่ผิดคงจะเป็น 1.1 กิโลเมตร ใช่หรือไม่ครับ แล้วหากทำทั้ง 2 ฝั่งแล้ว จะเหลือพื้นที่ตรงกลางอีกกี่กิโลเมตรครับ ถึง 3 กิโลเมตรหรือไม่ ปีหน้าจะทำต่อเนื่องได้หรือไม่ มีสมาชิกสภาบางท่านได้สอบถาม กระผมเข้ามาว่าทำไมไม่ทำต่อเนื่องกันจากจุดสิ้นสุดเส้นภูประดู่ แต่ก็ไม่ได้ตั้งใจอะไร เนื่องจากกองช่างแจ้งว่าต้องเริ่มจาก กม.+0

นายศานติสุข แชนาง  
รองประธานสภาเทศบาลฯ

- เรียนท่านประธานที่เคารพข้าพเจ้านายศานติสุข แชนาง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 ขออนุญาตเสนอฝ่ายบริหารแบบนี้ได้หรือไม่ครับโครงการถนนลาดยางเป็น เรื่องงานเดียวกันหรือสามารถแยกได้ครับ ถ้าแยกได้ขอเสนอให้ทำฝั่งละ 1 กิโลเมตร หากเป็นไปได้ก็ขอเหตุผลครับท่านประธาน

นายฤชัย สาจันทร์  
นายกเทศมนตรีตำบลนาดี

- ตอบคำถามของ นายเดชชัยยา ประกอบแสง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ปากลั่นราง ชั้น 3 พร้อมขยายผิวจราจร คสล. (ถนนรอบบ้านหมู่ที่ 6 เชื่อมหมู่ที่ 8) บ้านค่ายสว่าง หมู่ที่ 6 โครงการนี้เป็น โครงการที่ทำต่อเนื่องจากจุดเดิมของปีงบประมาณปี 2564 ที่ยังไม่สุดสาย จุดนี้เป็น ปัญหาความเดือดร้อนของคนในพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขในส่วนที่เหลือ ซึ่งคณะ ผู้บริหารได้ลงพื้นที่ร่วมกับท่านสมาชิกสภาที่ได้มาสะท้อนปัญหานี้ในสภาแห่งนี้ เป็น ปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขเพื่อเป็นการจบปัญหาเรื่องการระบายน้ำ

- ตอบคำถามของนายศุภชัย แก้วเสนาหา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ถนนเส้นนี้ ความยาวที่คงเหลือ ณ ปัจจุบัน 4.2 กิโลเมตร หรือ 4,200 เมตร โดยมีเป้าหมายว่า ทำ 2,100 เมตร ก่อน ที่เหลืออีก 2,100 เมตรหากมีงบประมาณเราจะทำต่อ ที่เหลือ ไว้ตรงกลางขออนุญาตนะครับทางค่ายสว่างตรงนั้นทำไปแล้ว โครงการนี้ทำจากบ้าน แสงอรุณโดยเฉพาะจุดนี้มีถนนชำรุดมากสัญจรลำบาก คณะผู้บริหารได้ให้กองช่างลง พื้นที่สำรวจแล้วกองช่างก็ให้ความเห็นว่าควรทำจุดนี้ก่อน เนื่องจากงบประมาณเรามี จำกัดจึงไม่สามารถทำทีเดียวหมดทั้งเส้นได้ สำหรับส่วนที่เหลือกระผมไม่ได้นั่งนอน ใจครับได้ทำการสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆประสานงานขอรับการสนับสนุน เช่น จุดที่เหลือตรงกลางก็ได้ประสานงานไปแล้วส่งคำขอไปในปีงบประมาณ 2566 หาก ได้รับการสนับสนุนจุดนี้ถนนก็จะสะดวกในการสัญจร งบประมาณปีต่อไปก็จะได้นำไปพัฒนาส่วนอื่นต่อไปก็ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาครับท่านประธานครับ



- ตอบคำถามของนายศานติสุข แชนาง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 ในเบื้องต้น คณะผู้บริหารได้หารือหลายฝ่ายร่วมกันในการขอรับงบประมาณสนับสนุน เป้าหมายของเราคืออยากทำให้ที่สุดสายแต่ว่าการพิจารณาก็ให้ไปจุดที่ได้รับความเดือดร้อนก่อน ส่วนที่เหลือช่วงกลางของทั้ง 2 หมู่บ้านก็เป็นลำดับต่อไป จุดนี้ท่านรองนายกฯ ได้เข้าร่วมการประชุมประชาคมท่านจะรู้รายละเอียดว่าทำไมจึงสรุปทำจุดใดก่อนหลัง การทำจุดละ 500 เมตร 1,000 เมตร เป็นการแบ่งส่วนการทำงานจะติดขัดปัญหาในการหาผู้รับจ้าง ถนนลาดยางหากพื้นที่น้อยๆไม่ค่อยมีผู้รับจ้างเข้ามาดำเนินงาน

นายสมพร ทุมวรรณ  
รองนายกเทศมนตรี

- เรียนท่านประธานสภา ฝ่ายนิติบัญญัติที่เคารพทุกท่านนะครับ สำหรับเหตุผลโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเส้นภูประดู่-แสงอรุณ โครงการนี้มีการลงพื้นที่ออกประชุมคนในชุมชนของเรา ซึ่งถนนเส้นนี้หากชาวบ้านนาดีจะไปทำธุระที่ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ หรือ ธ.ก.ส. หากใช้เส้นทางนี้สัญจรก็จะสะดวกและใกล้กว่าเส้นบ้านโนนสำราญทำให้ประหยัดค่าน้ำมันยิ่งขึ้น การสัญจรก็จะมากขึ้น เหตุผลที่ไปดำเนินการเริ่มต้นจากหมู่ที่ 13 ก่อน เนื่องจากมีบ้านของประชาชนที่อยู่ใกล้กับถนนเส้นนี้มากที่สุดที่เป็นถนนลูกรังทำให้ได้รับความเดือดร้อนเรื่องฝุ่นเรื่องถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ กระทบและคณะผู้บริหารก็ได้หารือกันว่าทำจุดนี้ก่อนแล้วจุดที่เหลือก็จะของบประมาณจากหน่วยงานอื่นมาช่วยเหลืออีกทางหนึ่ง ขอเรียนท่านสมาชิกว่าเป็นการของบประมาณในปี 2566 เป็นการของบประมาณปีละประมาณ 2 กิโลเมตร หรือหากไม่ได้รับงบสนับสนุนก็ค่อยมาหารือกันว่าดำเนินการเช่นใดต่อไป ในการนี้จึงขอความเห็นชอบจากท่านสมาชิกในการขอจ่ายเงินสะสมครั้งนี้ ปัญหาความเดือดร้อนจะเป็นจุดไหนที่ไหนก็เป็นชุมชนในตำบลนาดีของเรา เรามาร่วมด้วยช่วยกันแก้ไขปัญหาที่ร่วมกันในสมัยของเราจึงขอแจ้งเหตุและผลให้สมาชิกสภาทราบเบื้องต้นครับ

นายบุญเวิน จำวิเศษ  
รองนายกเทศมนตรี

- เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ถนนเส้นแสงอรุณ-ภูประดู่ ท่านนายกฯ ได้มอบหมายให้ตัวกระผมได้รับผิดชอบ ซึ่งกองช่างได้ทำประมาณการ ปร.4 ปร.5 ส่งให้กับทางท้องถิ่นอำเภอพิจารณาในช่วงที่ 1 ระยะทาง 2,100 เมตร และช่วงที่ 2 ก็ 2,100 เมตร หากเป็นโครงการเกินศักยภาพที่วงเงินงบประมาณไม่เกิน 10 ล้านบาทเทศบาลของเราก็ไม่ต้องสมทบงบประมาณ ทางคณะผู้บริหารไม่ได้นั่งนอนใจนะครับ หากเราจ่ายเงินสะสมครั้งนี้ได้และหากเราได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจมาในปี 2566 ปัญหาเรื่องนี้ก็จะจบลง แต่หากเราไม่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเราค่อยว่ากันอีกที่อาจเป็นเงินสะสมในปีถัดไปครับท่านประธาน

นายอำนาจ สุวรรณสนธิ  
ประธานสภาเทศบาลฯ  
นายศุภชัย แก้วเสนาหา  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

- คำตอบก็คงพอสมควรแล้ว มีท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ  
- เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมนายศุภชัย แก้วเสนาหา สมาชิกสภาเทศบาล  
เขต 1 ขอเสนอให้มีการพักการประชุม 5 นาทีครับ

นายอำนาจ สุวรรณสนธิ  
ประธานสภาเทศบาลฯ

- มีสมาชิกสภาเสนอขอพักการประชุม 5 นาที ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ  
1) นางบัวรัก กุลเสนา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ผู้รับรอง  
2) นางรจนา สิงห์โต สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ผู้รับรอง  
พักการประชุม 5 นาที เข้าห้องประชุมฯ อีกครั้งเวลา 14.00 น.

- พักการประชุม 5 นาที -

ประชุมต่อเวลา 14.00 น.  
นายอำนาจ สุวรรณสนธิ  
ประธานสภาเทศบาลฯ  
ที่ประชุม

- มีท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีขอมติโดยการยกมือครับ  
- มิมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 11 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง  
(ประธานสภางดออกเสียง) อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลตำบลนาดี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (กองช่าง) จำนวน 2 โครงการ ดังนี้  
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวดค่าที่ดินและ  
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ  
คสล. ปากลิ้นราง ชั้น 3 พร้อมขยายผิวจราจร คสล. (ถนนรอบบ้านหมู่ที่ 6 เชื่อมหมู่  
ที่ 8) บ้านค่ายสว่าง หมู่ที่ 6 เป็นเงิน 96,960.57 บาท  
2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวดค่าที่ดินและ  
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว  
ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (เส้นบ้านแสงอรุณ-บ้านค่ายสว่างพัฒนา(สายภูประดู่)  
บ้านแสงอรุณ หมู่ที่ 13 เป็นเงิน 8,955,208.69 บาท

นายอำนาจ สุวรรณสนธิ  
ประธานสภาเทศบาลฯ

5.2 ญัตติที่ 33/2564

เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน 4 รายการ จำนวน  
306,630 บาท เชิญท่านนายกฯ ครับ



นายฤชาชัย สาจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลนาดี

- เรียน ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาดี

ข้าพเจ้า นายฤชาชัย สาจันทร์ ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลนาดี ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตำบลนาดี เพื่อขอรับความเห็นชอบในการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้

#### หลักการและเหตุผล

ด้วย สำนักปลัดเทศบาล มีความประสงค์ที่จะขออนุมัติโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 รายการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่มโอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น รายละเอียดการโอนฯ ดังนี้

#### โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 6 เครื่องๆละ 32,200 บาท เป็นเงิน 193,200 บาท

2.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก จำนวน 1 เครื่องๆละ 19,300 บาท

ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานครุภัณฑ์ 1 สำนักงานงบประมาณ ธันวาคม 2564

3.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่องๆละ 22,000 บาท

4.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่องๆละ 7,500 บาท

ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563

5.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร รายการ ปื้มบาดาลStage 2 HP 1.5 นิ้ว 16 ใบพัด พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุดๆละ 36,730 บาท

6.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการ กล้องดิจิตอล (DSLR) ความละเอียดไม่น้อยกว่า 24.1 ล้านพิกเซล รองรับการบันทึกการ์ดSD สามารถบันทึกวิดีโอ 4K,FULL HD,HD หรือที่ต่ำกว่าได้ ฯลฯ จำนวน 1 เครื่องๆละ 27,900 บาท

รวม โอนตั้งรายการใหม่ 6 รายการ จำนวน 306,630 บาท โดยขอโอนลดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จากแผนงานต่าง ๆ ดังนี้

#### โอนลด

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 180,530 บาท

2. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 96,600 บาท

3. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน งบดำเนินงาน รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ โครงการประชุมประชาคมแผนชุมชนตำบล นาดีและพัฒนาผู้นำชุมชน จำนวน 29,500 บาท

รวม โอนลด 3 รายการ จำนวน 306,630 บาท

#### ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เห็นควรพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณตามรายการดังกล่าวข้างต้น จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

นายอำนาจ สุวรรณสนธิ  
ประธานสภาเทศบาลฯ  
ที่ประชุม

- มีท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีขอมติโดยการยกมือครับ

- มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 11 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง

(ประธานสภาฯออกเสียง) อนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สำนักปลัดเทศบาล) ตามญัตติที่ 33/2564 จำนวน 6 รายการ

1. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 6 เครื่องๆละ 32,200 บาท เป็นเงิน 193,200 บาท



2. เครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก จำนวน1เครื่องๆละ19,300บาท
3. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่องๆละ 22,000 บาท
4. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่องๆละ 7,500 บาท
5. ปี่มบาดาลStage 2 HP 1.5 นิ้ว 16 ใบพัด พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุดๆละ 36,730 บาท
6. กล้องดิจิตอล จำนวน 1 เครื่องๆละ 27,900 บาท

## ระเบียบวาระที่ 6

นายอำนาจ สุวรรณสนธิ  
ประธานสภาเทศบาลฯ

นายศุภชัย แก้วเสนาหา  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

นายอำนาจ สุวรรณสนธิ  
ประธานสภาเทศบาลฯ

## เรื่องอื่นๆ

- มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ เชิญท่านศุภชัยครับ

- เรียนท่านประธานที่เคารพ เรียนสอบถามฝ่ายบริหารนะครับ ขอติดตามงานตามที่ได้ลงพื้นที่กับท่านรองฯบุญเวิน เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว เรื่องน้ำทะเลลึกเข้าบ้าน จุดหมู่ที่ 11 และอีกจุดที่ถนนเป็นโพรงข้างล่างที่ได้ไปคุยกับท่านเลขาฯในวันนั้น อยากฝากท่านพิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านให้ด้วย

- เรื่องที่ 2 ตามที่ได้ส่งรถกระเช้าไปตัดต้นไม้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ที่ 6 ระยะเวลาจะเข้า 2 เดือนแล้ว ตอนนี้อยู่เหลืออยู่อีกครั้งหนึ่งที่ยังไม่แล้วเสร็จ

- เรื่องที่ 3 ถนนการเกษตร เส้นไปนาคุณผกา มาศ ตะเลงสง ที่มีกรลงดินและใช้รถเกรดลูกรังนั้น แต่รถไม่ได้ลงไปเกรดทุกเส้นเกรดเพียงจุดที่มีกองดินฝากผู้บริหารลงไปดูด้วยนะครับ

- ประเด็นสุดท้ายฝากท่านผู้บริหาร จะช้าหรือเร็วก็จะรอครับ ถ้าแก้ไขเร็วนี้ะยินดีเป็นอย่างมากสำหรับถนนสายรอบเทศบาลที่เชื่อมไปหมู่ที่ 6 กับหมู่ที่ 8 ซึ่งสภาพถนนชำรุดเป็นอย่างมาก หากมีงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรือไม่มีเข้ามาในอนาคตก็ขอให้พิจารณาในเรื่องเงินสะสมด้วยครับ และอยากให้ขยายไหล่ทางเพิ่มข้างละ 50 ซม. เพราะถือว่าเป็นเส้นทางหลักอีกเส้นทางหนึ่งสำหรับท่านที่จะไปอำเภอหรือไปบ้านวิจิตรเป็นทางลัดที่ประหยัดเวลา

- เรื่องการนำรถเกรดของทางอบจ.มาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนไม่ทราบว่าจะดำเนินการถึงขั้นตอนไหนแล้วครับ

นายฤชาชัย สาจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลนาดี

- เรียนท่านประธานฯ ขอแจ้งให้ท่านสมาชิกสภาฯทราบ รถกระเช้าเราเพิ่งได้มาเมื่อวันอังคาร เนื่องด้วยจำนวนการซ่อมแซมไฟฟ้ามีเป็นจำนวนมากจึงขอนำรถไปลงพื้นที่ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะก่อนนะครับ การตัดกิ่งไม้ต้นไม้จะเข้าไปดำเนินการเป็นลำดับต่อไป

- เรื่องถนนลูกรังที่ยังตกค้างกระผมขออนุญาตรถตัดหญ้าชุดหลังของเรามาก่อนนะครับ

- ถนนเส้นทางลัดไปหมู่ที่6หมู่ที่8เส้นนี้เมื่อก่อนเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่มาจากนักการเมืองสมัยก่อน ถนนเส้นนี้สมัยก่อนมีการร้องเรียนแต่ไม่ทราบว่าตอนนี้เรื่องจบไปหรือยังนะครับ สำหรับถนนที่ชำรุดในการของบประมาณจากหน่วยงานอื่นนั้นกระผมได้ทำการขอไปทุกเส้น ขอไปเยอะมากนะครับแต่จะได้หรือไม่ก็แล้วแต่การพิจารณา ตอนนี้ก็ใช้อย่างมะตอยแก้ไขบรรเทาปัญหาไปก่อน

- ถนนเส้นโนนอุดมตอนแรกจะทำในเดือนธันวาคม 2564 แต่ติดปัญหาที่ผู้รับเหมาเสนอเอกสารไม่ครบทำให้ต้องยกเลิกไป แล้วต้องทำการคัดเลือกใหม่ กำลังดำเนินการอยู่ ประมาณเดือน ม.ค.-ก.พ. 2565 อาจได้ดำเนินการครับ

- ถนนเส้นบ้านเขิน-โนนสำราญ ที่ต้องซ่อมแซมปรับปรุง เส้นนี้กระผมได้ประสานไปยังผู้รับเหมาแล้วตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่ที่ตำบลนาดี เสร็จจากตรงนั้นแล้วจึงจะมาดำเนินการต่อในตำบลนาดีของเรา

นายสมพร ทুমวรรณ

รองนายกเทศมนตรีฯ

- กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน กระผมนายสมพร ทুমวรรณ รองนายกเทศมนตรีฯ ตามที่สมาชิกสภาฯเขตที่ 1 สอบถามปัญหาความเดือดร้อนหรือปัญหาที่ยาวนานมาแล้วก็มีนะครับ สำหรับถนนเส้นที่ท่านศุภชัย แก้วสเนหา เสนอมา ขออนุญาตที่เอ่ยนามนะครับ เป็นปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขตั้งแต่สมัยที่ผ่านมา จุดนั้นจะเป็นหน้าบ้านของนายสุขสันต์ อึ้งป่า และจุดหน้าบ้านกระผมด้วย จุดนั้นหากทำไปเยอะจะถูกกล่าวว่าเป็นพื้นที่ของตนเอง ในข้อเท็จจริงแล้วน้ำได้ไหลมาจากทางโรงเรียนและอีก2-3สายทะเล่กลางตรงนั้น ก็ทำให้บ้านของชาวบ้านเสียหาย ทวี โทรทัศน์ ตู๋เย็น เสียหายหมด แต่ก็ยังไม่ได้ดำเนินการแก้ไข ปัญหาเพราะเป็นปัญหาที่ใหญ่มากต้องใช้งบประมาณจำนวนมากต้องนำน้ำที่มีวางระบายน้ำข้ามไปยังฝั่งหน้าบ้านแม่สง่า ลงไปทางคลองน้ำ หากจะทำประชาคมหมู่บ้านก็คงไม่ผ่านเพราะเดือดร้อนที่เดียวและใช้งบประมาณเยอะ จึงขอฝากทางท่านสมาชิกสภาฯพิจารณาช่วยกันด้วยนะครับ

- ถนนอีกเส้นก็อยู่ใกล้กับจุดแรก ซอยลงไปบ้านพอสมศักดิ์ ช่วยแสง ที่ถูกน้ำสาดกัดเซาะเป็นโพรงใต้คอนกรีต จุดนี้เป็นเรื่องจริงกระผมเคยได้ไปดูอยู่ตรงนี้จะหาแนวทางแก้ไขนะครับ



- ถนนเส้นทางลัดหมู่ที่ 6 หมู่ที่ 8 กระทบเคยสอบถามไปยังผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ได้ทราบว่าเป็นเส้นที่ถนนแคบมาก เคยมีผู้เสียชีวิตหลายรายแล้ว ซึ่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ยินดีให้ขยายออกไปทางฝั่งหมู่ที่ 6 ได้ ที่นาของท่านผู้ใหญ่ก็อยู่ฝั่งนี้มีความยาวในระดับหนึ่ง สมัยก่อนมีเรื่องร้องเรียนตามที่ท่านนายกฯ ได้กล่าวไว้จริงครับ ตอนนี้ก็ได้ นำยามะตอยไปแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นก่อน แล้วเราค่อยหารือกันอีกครั้งครับ

นายบุญเงิน จำวิเศษ  
รองนายกเทศมนตรีฯ

- เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ ท่านนายกฯ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ท่านหัวหน้าส่วนราชการนะครับ ขออนุญาตตอบคำถามท่านศุภชัยฯ นะครับ ตามที่กระทบได้เข้ามาท่านนายกฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ถ้าถึง 31 ธันวาคม 2564 นี้ก็จะครบ 7 เดือน นะครับ เป็นปัญหาตอนที่ท่านเลขาท่านนายกฯ กับผมได้ลงไปดูพื้นที่ ห้วงนั้นเป็นช่วงรอยต่อและปัญหาในเทศบาลมีจำนวนมาก แจ้งเข้ามาที่ทับถมไปเรื่อยๆ หากมีหนังสือแจ้งปัญหาเข้ามาท่านนายกฯ ก็จะรีบแจ้งให้ช่างประมาณการเลย ซึ่งจุดที่น้ำทะเลล้นนั้นต้องใช้งบประมาณจำนวนมากช่างแจ้งว่าจุดนี้ต้องผ่านการประชาคม ท่านต้องเข้าใจนะครับเป็นการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่ใช่แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเหมือนจุดอื่นจึงนำเรียนเพื่อทราบและขอภัยด้วยนะครับ หากมีเสียงสะท้อนเข้ามาคณะผู้บริหารก็ยินดีทำตามครับ

- ถนนเส้นที่เป็นโพรง ท่านรองฯ ได้พาช่างลงสำรวจแล้ว แต่รบกวนฝากท่านสมาชิกทำหนังสือเข้ามาด้วยนะครับเป็นการนำเสนอท่านนายก ท่านนายกจะสั่งการกองที่รับผิดชอบประมาณการมา แล้วจะได้แจ้งให้ทางสภาทราบอีกครั้งครับ

- ฝากท่านสมาชิกสภาช่วยกระจายข่าวด้วย เมื่ออาทิตย์ที่แล้วกระทบ ท่านรองสมพรฯ ท่านที่ปรึกษาฯ ได้นำปัญหาไฟฟ้าการเกษตรที่เข้าไปพบเพื่อสอบถามท่านการไฟฟ้าสุพรรณคูหา ท่านได้ชี้แจงว่าเรื่องไฟฟ้าการเกษตรเป็นไปได้อยากแต่หากเป็นการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่พักอาศัยถ้าเป็นบ้านเลขที่ ไฟฟ้าจะให้บ้านเลขที่ละ 75,000 บาท ตัวอย่างหากถนนเส้นนี้มี 4 บ้านเลขที่ ไฟฟ้าก็จะมาลงทุนให้ หลักการก็คือ 1) บ้านเลขที่ 2) สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้ที่ขอใช้ไฟต้องถ่ายรูปบ้านประกอบแบบส่งการไฟฟ้าสุพรรณคูหา

นายเด่น วรระลีย์  
ปลัดเทศบาลตำบลนาดี

เรียนท่านประธานฯ ท่านสมาชิกสภาฯ จากที่ฟังมาส่วนมากจะเป็นปัญหา บางข้อก็มีเรื่องระเบียบกฎหมาย ปีนี้ปี 2565 เราได้อนุมัติจ่ายเงินสะสมทั้งหมดแล้วนะครับ ในระเบียบวาระที่ 5.1 แสดงว่าในปีเราจะไม่สามารถขอจ่ายเงินสะสมได้อีก หากมีโครงการที่ต้องใช้จ่ายลักษณะนี้อาจต้องขอไปยังหน่วยงานอื่นนะครับ ต้องรอปีต่อไป ต้องดูว่าเราประหยัดเงินได้แค่ไหน ตัวอย่างเช่นรถตักหน้าชุดหลังเราตั้งงบประมาณไว้ที่ 3.5 ล้าน แต่มีผู้เสนอราคา 3.00 ล้าน อย่างน้อยปีหน้าก็จะเหลืออยู่ 5 แสนบาทครับ

- บางโครงการที่ช้า เช่น โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเส้นบ้านแสงอรุณ-โนนอุดม เป็นการเชิญชวนมาเสนอราคา ซึ่งแต่ละบริษัทต้องลงทะเบียน sme ถูกต้องครบถ้วน 6 ราย ซึ่งมีบริษัทได้มาเสนอราคามาทั้งสิ้น 7 ราย แต่ผลการตรวจสอบเอกสารไม่ถูกต้อง 2 ราย จึงต้องหาบริษัทที่มีคุณสมบัติมาเพิ่มจึงทำให้การดำเนินการล่าช้า

- ตอนนี้เทศบาลตำบลนาดีได้ขอเงินอุดหนุนเฉพาะกิจไป 16 โครงการ แต่ที่อื่นขอไปเพียง 1-2 โครงการ แต่เทศบาลเรานั้นขอทุกเส้นไว้ก่อนได้หรือไม่ได้ไม่เป็นไร ต่อจากนี้เป็นเรื่องที่ทางฝ่ายบริหารจะติดตามเรื่องโครงการที่ขอไปครับ ช่วงนี้กองช่างก็จะเหนื่อยสักหน่อยเพราะที่ขอไปมีแต่โครงการใหญ่ๆ รวมๆที่ของบอุดหนุนๆไปรวมๆแล้วปีนี้ขอไป 20 กว่าโครงการ เนื่องจากเทศบาลตำบลนาดีเป็นเทศบาลที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ต้องขอเงินอุดหนุนเฉพาะกิจมาช่วยในการพัฒนา ไม่เหมือนเทศบาลกุดดินจี่ เทศบาลสุวรรณคูหา ที่มีพื้นที่แคบแต่มีงบประมาณเยอะกว่าทำให้การพัฒนาเป็นไปได้ไวกว่า ตอนนี้งบประมาณก็ต้องใช้แบบประหยัดเพราะเหลืออีก 9 เดือนอาจเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นได้ต้องดูวิธีการงบประมาณด้วย

นายฤชัย สาจันทร์  
นายกเทศมนตรีตำบลนาดี

- ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาทุกท่านนะครับที่อนุมัติญัตติต่างๆ ให้กับทางคณะผู้บริหาร กระผมได้พยายามเป็นอย่างมากที่จะประหยัดงบประมาณในส่วนต่างๆ เช่น ตั้งงบประมาณไว้สำหรับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรเป็นจำนวนมาก ก็ได้ทำการปรับลง โดยเฉพาะปีนี้ได้รับการสนับสนุนจากอบจ.ในการปรับแก้ไขปัญหาด้านเพื่อการเกษตรซึ่งเทศบาลเรารับผิดชอบเพียงค่าน้ำมันประมาณ 36,080 บาท เหลืออีก 9 เดือน และฤดูฝนที่จะถึง เราต้องบริหารงบประมาณให้ได้ สมัยก่อนการซ่อมแซมอุดถนนเราอาจใช้การจ้างเหมาบริการซึ่งพอกระผมได้เข้ามาก็จะเน้นใช้บุคลากรของเราเป็นหลักในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว


- หากมีปัญหาใดๆในพื้นที่ตำบลนาดีของเราฝ่ายบริหารยินดีรับฟังปัญหาและร่วมปรึกษาหารือในวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆครับ

นายอำนาจ สุวรรณสนธิ  
ประธานสภาเทศบาลฯ


การประชุมในวันนี้มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ขอเชิญนะครับ หากไม่มีกระผมขอขอบคุณทุกท่านที่ทำให้การประชุมสภาครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และขอปิดการประชุมครับ



ปิดประชุมเวลา 15.00 น.



(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำรายงานการประชุมสภาเทศบาล  
(นางลำตวน อินทอง)  
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลนาดี

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว เมื่อวันที่ **14 กพ. 2565**

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
(นางบัวรัก กุลเสนา)  
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาดี

(ลงชื่อ)  กรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายศุภชัย แก้วเสนาหา) (นายเดชชัยยา ประกอบแสง)  
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาดี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาดี